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Athugasemd vegna nýtingaráætlana Reykjanesfólkvangs
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Viðtakandi: Nefndasvið umsagnir

Góðan daginn

Ég, Hulda Jóhannsdóttir 190163-7099 geri athugasemdír við að jarðhitasvæðið við Sveifluháls í 
Reykjanesfólkvangi sé sett í nýtingarflokk í Rammaátælun. Ég vil frekar sjá þetta svæði fara í 
verndarfiokk. Svæðið er í nágrenni við þéttbýlískjarna hér á suðverstuhorninu og ætti því að mínu 
mati að vera svæði fyrir unga sem aldna að njóta svo ekki sé taíað um ferðamenn.

það sama á um Eldvörp að mínu mati. Þar liggja gamlar þjóðleiðir sem mikið eru nýttar af fólki sem 
áhuga hefur á útivist og verður mun verðmætara sem útivistarparadís í framtíðinni.

Með vinsemd og virðingu

Hulda Jóhannsdóttir
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